

ที่ สปสช. ๓.๖๕/ ๕๕๗๗

๒๖ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ตอบข้อหารือการใช้จ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย (ฟิตเนส)

เรียน ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าลาน

อ้างถึง หนังสือกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าลาน ที่ กท.ทล.สบ./๐๔ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าลาน อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี ขอหารือกรณี มีความประสงค์จะสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านครัว ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าลาน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การกีฬาประเภท เครื่องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) จำนวนไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ติดตั้งไว้ประจำที่ศูนย์ออกกำลังกาย ของเทศบาลตำบลท่าลาน จะกระทำได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พิจารณาแล้วขอเรียนว่า ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๗ (๑) กำหนดให้ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพให้ใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนหรือส่งเสริมเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่คณะกรรมการกองทุนอนุมัติ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการ หรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต เพื่อให้กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่ สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น เห็นว่า การจัดซื้อครุภัณฑ์การกีฬาประเภทเครื่องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) จำนวนไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อติดตั้งไว้ประจำที่ศูนย์ออกกำลังกายของเทศบาลในโครงการดังกล่าว นั้น จะต้องเป็นไปเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลปฐมภูมิเชิงรุกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และต้องไม่ใช่การดำเนินโครงการเพียงเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์อย่างเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการกองทุน เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม ความจำเป็น โดยคำนึงถึงความพอเพียงของงบประมาณกองทุน และราคาที่เหมาะสมประกอบด้วย ส่วนครุภัณฑ์ที่จัดซื้อหรือจัดหา ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างดำเนินโครงการหรือเสร็จสิ้นโครงการแล้วก็ตาม ให้อยู่ในความดูแลและบำรุงรักษาของเทศบาลต่อไป

/อย่างไรก็ตาม...

อย่างไรก็ตาม การอนุมัติงบประมาณในลักษณะดังกล่าวจะต้องไม่เข้าช้อนกับงบประมาณตามภารกิจของหน่วยงานนั้นที่จะดำเนินการอยู่แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรกริช ใจวัตร)
ผู้ช่วยเลขาธิการ ปฏิบัติงานแทน
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน (ผ่านสำนักกฎหมาย)

ผู้ประสานงาน : นายอาทิตย์ วสุรัตน์/นางสาวจิรายุ อยู่นันท์

: นายจักรพงษ์ อยู่เย็น

โทร ๐๒-๑๔๑-๔๑๙๒

โทรสาร ๐๒-๑๔๓-๔๗๓๐